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Fyrirspurn

til samgönguráðherra um farþegaflutninga til og frá Íslandi.

Frá Katrínu Fjeldsted.

Telur ráðherra nauðsynlegt að boðið sé upp á reglulegar skipaferðir allan ársins hring fyrir
ferðamenn til og frá landinu?


